



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๗๔๘

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๑๑ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

กทพ. ชี้แจง

- ❖ กทพ.เน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนไขหวัดใหญ่ ช่วยลดความรุนแรงของโรค
- ❖ เร่งให้ความรู้การนำไปกักขามาปรุงอาหารในตลาด กทพ. - ติดป้ายให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจน

❖ กทพ.เน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนไขหวัดใหญ่ ช่วยลดความรุนแรงของโรค

นายสุชสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทพ. กล่าวกรณีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ เตือนให้คนไทยรีบไปรับวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ หลังเริ่มมีผู้ป่วยติดเชื้อไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ A ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนไขหวัดใหญ่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับให้บริการประชาชน ๗ กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป เด็กอายุ ๖ เดือนถึง ๒ ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ธารัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า ๓๕ กิโลกรัม/ตารางเมตร) เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากโรคไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล ทุกสิทธิการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครอบคลุมการป้องกันเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่ ๓ สายพันธุ์ คือ (an A/ Victoria/๒๕๗๐/๒๐๑๙ (H๑N๑) pdm๐๙-like virus, an A/Darwin/๙/๒๐๒๑ (H๓N๒)-like virus; และ a B/ Austria/๑๓๕๙๔๑๗/๒๐๒๑ (B/ictoria lineage)-like virus.) ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค.๖๕ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด สามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ได้ที่โรงพยาบาล (รพ.) สังกัด กทพ. ศูนย์บริการสาธารณสุข กทพ. ทั้ง ๖๙ แห่ง และ รพ.ของรัฐทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป่าตัง” รวมทั้งขออย่าเตือนประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย และครบ ๕ หมู่ สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ดื่มน้ำมาก ๆ ล้างมือให้สะอาด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ทุกปี และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยไขหวัดใหญ่ สำหรับผู้ป่วยควรพักผ่อนอยู่บ้านไม่ควรเข้าไปที่ชุมชน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมเชิญชวนมารับวัคซีนไขหวัดใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

อย่างไรก็ตาม กทพ.ได้เตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขใน รพ.ในสังกัด เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดใหญ่ โดยการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อแยกประเภทของกลุ่มโรคตามอาการ และเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดใหญ่ ด้วยการตรวจค้นพบโรคและวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว ตามแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรค เพื่อลดความรุนแรงของโรค ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้

❖ เร่ง ...

❖ **เร่งให้ความรู้การนำไปกัญชามาปรุงอาหารในตลาด กทม. - ติดป้ายให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจน**

นายพินิต อารยะศิลป์ประธ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการให้คำแนะนำตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม.และตลาดเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การนำไปกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัดว่า สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร มีตลาดในกำกับดูแล ๑๒ แห่ง ที่ผ่านมาสำนักรอนามัย กทม. สำนักงานเขต ร่วมกับกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจตลาด เพื่อประเมินตามมาตรฐานตลาดด้านสุขลักษณะทั่วไป ด้านการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้ประสานสำนักอนามัย และสำนักงานเขตที่ตลาดในกำกับดูแลตั้งอยู่ โดยขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ คำแนะนำ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ได้มีความเข้าใจสามารถนำกัญชาไปใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้งติดตั้งป้ายให้ประชาชนผู้มาใช้บริการเห็นชัดเจน ไม่ปกปิดข้อมูลการนำไปกัญชามาเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหาร และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนั้น ยังได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ผู้ค้า ผู้ประกอบการ และผู้ขาย/ผู้ช่วยขายในสังกัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี ๒๕๖๕ จะเพิ่มข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญของการนำไปกัญชามาปรุงอาหาร เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปรุงอาหาร อาหารสำเร็จรูป โดยเน้นย้ำให้ผู้ค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การนำไปกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ ปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร